

Tháng Hoa Cùng Về Bên Mẹ

Tuy đã gần hai tháng trôi qua nhưng dư âm của ngày lễ vẫn ít nhiều đọng lại mỗi khi nhìn bầu trời trong xanh, chỉ biết cảm tạ Mẹ Chúa Trời vẫn luôn quan tâm đến chúng con, nhớ lại trong tháng năm, cả hai tuần trước đó thời tiết làm cho mọi người ngao ngán, mưa rả rích kéo theo những cơn gió lạnh cuối mùa, thấy tôi hơi lo cô bạn quả quyết: «Chị tin đi, cứ đầu tháng mưa là cuối tháng trời sẽ nắng đẹp»Ồ mà quả thực như thế, cứ như thánh phán hihi...Thứ bảy 27.05 nắng nhẹ lên từ sáng và cứ thế tới chín mười giờ tối.

Kể từ 1994 thì đây là năm thứ 24 được tham dự hành hương của giáo đoàn và năm nào cũng thế, thời tiết giao mùa của tháng năm có thất thường cách nào đi chẳng nữa thì lúc rước kiệu Mẹ vẫn luôn sáng đẹp, chỉ có duy nhất một năm kiệu Mẹ vừa được khiêng ra thì bắt đầu mưa mọi người tất tả chạy, Mẹ đương nhiên cũng phải chạy theo chúng con Mẹ nhỉ! (Xin bắc chước cha Lưu đổ mọi người nhớ năm nào? Ở đâu đấy?)

Trở lại năm nay 2017 đặc biệt kỷ niệm một trăm năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, tháng Mân Côi này chắc ai ít nhiều nghĩ đến ơn cao cả mà Mẹ ưu ái dành cho nhân loại cách chung và cách riêng cho ba trẻ mục đồng trong trắng, đơn sơ trên cánh đồng Cova Da Iria bên Bồ Đào Nha.

Ngày xưa ở Việt Nam đứa trẻ nào mà không biết chuyện Đức Mẹ hiện ra ở Fatima với Lucia, Phanxicô và Jancinta và cứ thế lớn lên với câu chuyện hấp dẫn và bài hát quen thuộc: “Năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói”...Qua đây thì may mắn lại có cơ hội được đến nơi mà chắc chắn những ngày còn ở quê nhà chẳng ai trong chúng ta dám nghĩ có ngày được hồng ân đặt chân tới thăm viếng nơi cao trọng nổi tiếng Thánh Địa Fatima đâu nhỉ.

Về lại với Corcelles và Đức Mẹ La Vang trong dịp hành hương của giáo đoàn Thánh Antôn Quỳnh để vui vì sự hiện diện của các cha Ambroise Nguyễn Thế Lưu, cha Giuse Khoan, cha Alfonso Thái, cha Jean-Marie Vianney Long, thầy Sáu Francis Cung Bình Duyệt, các thầy của nhà dòng, các soeurs của hội dòng Thánh Phaolô Thiện Bản...Luôn là niềm khích lệ lớn cho cộng đoàn dân Chúa.

Đoàn kiệu muôn màu, muôn hoa tươi tắn như lòng mọi người cung kính sốt sắng dâng lên Mẹ thêm bao lời kính, tiếng hát nhịp nhàng.

Cũng trong dịp này các bà mẹ của bốn cộng đoàn Genève, Lausanne, Vevey và Fribourg đã cùng nhau dâng hoa kính Đức Mẹ, đó là những đóa hoa của lòng biết ơn sâu sắc dâng về Mẹ.

Sau lễ là bữa picnic thân mật của giáo đoàn, đây là khoảng thời gian thư giãn sinh động, mọi người tíu tít chào hỏi nhau, khâu ẩm thực của các chị trong các cộng đoàn thì không chê vào đâu được, năm nào cũng thế, không bao giờ thiếu được những vị mặn ngọt, nồng nàn của quê hương.

Xin cảm ơn bàn tay góp sức của mọi người, những hy sinh tưởng rất nhỏ nhưng vô cùng quý giá của các bác, các anh chị và các cháu nhỏ đã luôn vui vẻ chia sẻ với cộng đoàn.

Xin đặc biệt cảm ơn hội đọc kinh Phật Tạ Nữ Vương Fribourg đã ủng hộ nước uống và đã có mặt từ tối thứ sáu để chuẩn bị cho thêm phần long trọng của ngày lễ.

Cảm ơn anh Thi, chị Mỹ Nhân, chị Liễu và một số người nữa đã bỏ nhiều công sức trang trí kiệu lộng lẫy cho Mẹ La Vang của chúng ta.

Cũng xin cảm ơn anh chủ tịch Khiết, chị phó Uyên Ly, các anh chị ca đoàn hát rất hay, các cháu giúp lễ, cảm ơn các ban hành giáo và giáo dân của từng miền đã tích cực tham gia mọi công tác chung của giáo đoàn.

Xin Mẹ La Vang chúc lành và ở mãi với chúng con chẳng rời Mẹ nhé!

PC